

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา เพชรใบไม้ ในการเพิ่มผลผลิต พริกต่างๆ



พริกต่างๆ

ชนิด	อายุเก็บเกี่ยว	ผลผลิตเฉลี่ยปกติ
พริกมัน พริกเหลือง	70-90 วันเป็นต้นไป	800 กก./ไร่
พริกชี้ฟ้า	60-90 วันเป็นต้นไป	700 กก./ไร่
พริกยักษ์	60-90 วันเป็นต้นไป	1,500 กก./ไร่
พริกหยวก	70-90 วันเป็นต้นไป	1,000 กก./ไร่

ปัญหาการปลูกพริกต่างๆ ในประเทศไทย

เกษตรกรมักมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักในการปลูกพริกต่างๆ โดยไม่มีการเสริมปุ๋ยธาตุอาหารรองและจุลธาตุเลย ต้นพริกได้รับธาตุอาหารไม่ครบตามความต้องการ จึงมีการปรุงอาหารน้อย และเติบโตช้า ต้นและใบพริกมีขนาดเล็ก ออกดอกและติดเม็ดน้อย เม็ดพริกมีขนาดเล็ก และมีคุณภาพไม่ดี ต้นพริกโทรมเร็ว อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ต้นพริกไม่ทนต่อโรคแมลง เป็นโรคร่วงง่าย ต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาก ผลผลิตพริกต่างๆ ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรมีรายได้น้อย

วิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตราเพชรใบไม้ เพิ่มผลผลิตพริกต่างๆ

- 1 การปฏิบัติการปลูกพริกต่างๆ เช่น การเตรียมดิน การปลูก ฯลฯ กระทำแบบเดิมที่ทำกันมา
- 2 การปฏิบัติให้ปุ๋ยอินทรีย์ **เพชรใบไม้** ในการปลูกพริกต่างๆ

1	ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพชรใบไม้	80 กก./ไร่ ใส่ตอนเตรียมดิน หรือรองก้นหลุมตอนย้ายปลูกต้นกล้า หรือใส่หลังปลูกพืชเสร็จแล้วทันที
2	ปุ๋ยเคมี 16-16-16	50 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง เมื่อเตรียมดิน และเมื่อเริ่มออกดอก
3	ปุ๋ยเคมี 46-0-0	20 กก./ไร่ หลังย้ายปลูก 7 วัน
4	ปุ๋ยอินทรีย์เหลว เพชรใบไม้ 1	เจือจางน้ำ 1:50-100 ฉีดพ่นทางใบทุก 7 วัน ตั้งแต่ต้นพริกชี้ฟ้า/พริกหยวก/พริกกระฉังมีใบจริงออกมา – เก็บเกี่ยวหมด

ผลการปลูก พริกต่างๆ

ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เพชรใบไม้ ในภาคสนาม



ต้นกล้าพริกมีความสมบูรณ์สูง ลำต้นอวบใหญ่ มีใบมาก ใบใหญ่ ใบหนา มีสีเขียวเข้ม



ต้นพริกระยะเติบโตมีลำต้นสูงใหญ่ มีการแตกกิ่งก้าน สาขามาก และมีการออกดอก ติดผลมากอย่างต่อเนื่อง



ต้นแม่พริกมีความสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรค จึงให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1.5-2 เท่าตัว เม็ดพริกมีคุณภาพดี รสชาติกรอบอร่อย มีอายุการเก็บได้นานขึ้น



ต้นพริกต่างๆ ได้รับธาตุอาหารทุกชนิดครบตามความต้องการ จึงมีการปรุงอาหารอย่างเต็มที่ ต้นพริกมีความสมบูรณ์ มีการเติบโตดี โตเร็ว ต้นและกิ่งก้านสาขามีขนาดใหญ่ ใบใหญ่ หนา และสีเขียวเข้ม มีการออกดอกและติดเม็ดมาก เม็ดพริกมีขนาดยาวและใหญ่ ใบพริกมีสีเขียวเข้มทนนาน ต้นพริกโทรมช้าและมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวยาวนานขึ้น ผลผลิตพริกทุกชนิดเพิ่มขึ้น 1.5-2 เท่าตัว* หรือได้ผลผลิตประมาณ 2,000-3,000 กก./ไร่ ไม่ว่าจะปลูกบนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การเอาใจใส่ดูแลของเกษตรกรด้วย เม็ดพริกทุกชนิดมีคุณภาพดี มีลักษณะเนื้อแน่น กรอบ มีรสชาติอร่อยตรงตามสายพันธุ์ และมีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น ต้นพริกทุกชนิดมีความสมบูรณ์แข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงต่างๆ ได้ดี ทำให้ลดการใช้ยาและสารเคมีต่างๆ น้อยลง หรือไม่ต้องใช้เลย เม็ดพริกทุกชนิดมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต้นทุนการผลิตลดลง เกษตรกรมีกำไรเพิ่มมากขึ้น

*ข้อมูลจากการทดลองในภาคสนาม โดยเกษตรกรต้องมีการดูแลต้นพืชดี และมีการให้น้ำอย่างเพียงพอด้วย



บริษัท ร่องนอตุสาหกรรม จำกัด